

(สำเนา)

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (ระดับ ๗ (วิชาชีพเฉพาะ) เดิม)

ตามที่ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้มีประกาศฉบับลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และการรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และประกาศให้ทราบแล้ว นั้น

บัดนี้ ปลัดกระทรวงยุติธรรมได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (ระดับ ๗ (วิชาชีพเฉพาะ) เดิม) และเป็นผู้ครอง ตำแหน่งอยู่ จำนวน ๒ ราย ดังนี้

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งที่ได้รับคัดเลือก	ชื่อผลงาน/ข้อเสนอแนวคิด
๑. นางสาวปิยนันท์ วงษ์กุล ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชำนาญการ (ตำแหน่งเลขที่ ๔๐๔) กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม	ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชำนาญการ (ระดับ ๗ (วิชาชีพเฉพาะ) เดิม) (ตำแหน่งเลขที่ ๔๐๔) กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม	ผลงานเรื่อง “ระบบทะเบียนคุมใบสำคัญ กระทรวงยุติธรรม” ข้อเสนอแนวคิดเรื่อง “ระบบข้อมูลโครงการด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร”
๒. นายวีระพงษ์ ปรปัญญาปราชน์ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชำนาญการ (ตำแหน่งเลขที่ ๔๐๒) กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม	ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชำนาญการ (ระดับ ๗ (วิชาชีพเฉพาะ) เดิม) (ตำแหน่งเลขที่ ๔๐๒) กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม	ผลงานเรื่อง “ระบบหมุนเวียนการปฏิบัติราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม” ข้อเสนอแนวคิดเรื่อง “พัฒนาระบบตรวจสอบใบหน้า ผู้มาขอรับบริการ”

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานจัดทำผลงานตามที่ได้เสนอ
เค้าโครงเรื่องพร้อมทั้งข้อเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางาน ภายใน ๓ เดือน นับแต่วันที่ได้รับการคัดเลือก
และข้าราชการรายอื่นสามารถขอดูรายละเอียดเค้าโครงเรื่องของผลงาน สัดส่วนของผลงานในส่วนที่ปฏิบัติ
และรายชื่อผู้ร่วมจัดทำผลงาน (ถ้ามี) ได้ที่กลุ่มงานสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง กองบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และเปิดโอกาสให้มีการทักท้วงได้ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศ
และหากพบว่าข้อทักท้วงมีมูลจะดำเนินการตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว ๕ ลงวันที่ ๑๒
เมษายน ๒๕๔๒ ต่อไป แต่ถ้าตรวจสอบแล้วมีหลักฐานว่าข้อทักท้วงนั้น เป็นการกลั่นแกล้งหรือไม่สุจริต
ผู้ทักท้วงจะถูกดำเนินการทางวินัยต่อไปด้วย

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ) วิศิษฐ์ วิศิษฐ์สรอรรถ

(ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฐ์ วิศิษฐ์สรอรรถ)

ปลัดกระทรวงยุติธรรม

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวนฤมล อัครชัยยง)

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ปริญญารณ คัด/ทาน